

ปริศนาคำสาป....แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2552

วันนี้มาอ่านเรื่องลึกลับกันดีกว่านะคะ..... ปริศนาคำสาป....แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

โศก นาฏกรรมที่คร่าชีวิตเด็กและราษฎรรัสเซีย หลายร้อยคนไป เมื่อเร็วๆ นี้ได้เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วครับ เมื่อรอยกว่าปีมานี้เอง และเกิดขึ้นในวันมหามงคลด้วยคือ ระหว่างเฉลิมฉลอง พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ โรมานอฟ มีคนตายนับพัน



ราชวงศ์ โรมานอฟ (Romanov dynasty) ได้ปกครองรัสเซียเป็นเวลานานถึง 300 ปี มีจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรหลายองค์ เช่น ปิเตอร์มหาราช คันทริ่มหาราชินี แต่แล้วพอถึง ค.ศ. 1918 ราชวงศ์โรมานอฟ ก็ต้องประสบกับโศกนาฏกรรมร้ายแรง ปิดฉากราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่ลง



ความหายนะที่เกิดขึ้นนี้ ว่ากันว่า ส่วนหนึ่งมาจากคำสาปแช่งของ บุรุษที่มีพลังอำนาจจิตสูงส่ง นาม **รัสบูติน (Rasputin)**!



ปี ค.ศ. 1896 นิโคลาส และอเล็กซานดรา ทรงราชาภิเษกขึ้นเป็นซาร์และซารีนาปกครองอาณาจักรอันไพศาลของรัสเซีย พิธีราชาภิเษกนั้นยิ่งใหญ่ ก็ก้องกัมปนาทด้วยเสียงปืนใหญ่ ขบวนแห่สูง พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยเหล่าทหารองครักษ์ นับพัน มีการดื่มเฉลิมฉลองกันทั่วทั้งเมือง ผู้คนแก่งแย่งเบียร์และขนมปังที่นำมาแจกกันอย่างซุ้ลมุน กลายเป็นจลาจล ราษฎรทั้งชายหญิงและเด็กโดนเหยียบตายไปกว่าพันคน!

นับเป็นการเริ่มต้นรัชกาลใหม่ ที่น่าสยดสยองยิ่ง และหลอกหลอนความรู้สึก ของสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ตลอดเวลา



สิ่งปรารถนาอันใหญ่หลวง ของพระเจ้าซาร์นั่นก็คือ เจ้าชายรัชทายาท ผู้จะเป็นประมุขของค์ต่อไปของรัสเซีย แต่แล้วก็ทรงกลับไปได้แต่พระราชธิดาถึง 4 พระองค์ นับตั้งแต่ โอลกา ทาเทียนา มาเรีย และ อนาสตาเซีย

ซาร์ และซารีนาทรงไม่ละความพยายาม ทั้งสองพระองค์สวดอ้อนวอน ขอพรต่อเทพเจ้าให้ประทานพระโอรส และท้ายที่สุดก็สมพระทัย ในวันที่ 5 สิงหาคม 1904 พระองค์ก็ได้เจาชายรัชทายาท อเล็กไซ นิโคลาส โรมานอฟ

หาก ทว่า นิโคลัสกับอเล็กซานดราก็ต้องทรงระทมทุกข์อีกครั้ง เมื่อพบว่าเจ้าชายน้อยอเล็กไซ มีพลาเนตียไม่สมบูรณ์ ทรงประชวรด้วยโรคร้าย ฮีโมฟีเลีย ถ้าเป็นแผล โลหิตจะไหลไม่หยุด จนถึงอาจสิ้นพระชนม์ได้ และโรคนี้ไม่มีวิธีรักษา!

เรื่องนี้ ซาร์ทรงปิดเป็นความลับแก่โลกภายนอก ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเยือนในพระราชวัง ยกเว้นผู้สนิทสนมใกล้ชิดเพียงไม่กี่คน

ระหว่าง นั้น ทั้งพระองค์และ พระราชินี ก็ทรงเสาะแสวงหา หมอเก่งๆ มารักษาพระราชบุตร ด้วยเหตุ ทั้งสององค์ทรงฝึกฝน ในศาสนา ตลอดจนมนตร์วิชา ลีลับต่างๆ การเสาะหาจึงได้นำมาสู่ ความหายนะ แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

หนึ่งในผู้ที่ทรงเชื่อเชิญ ให้มารักษา เป็น บุรุษลึกลับกลับจากป่าในไซบีเรีย นาม **เกรกอรี รัสบูติน** ตอนที่อเล็กซานดรา นำ เขาผู้นี้มาในวัง อเล็กไซ เจ้าชายน้อยกำลังบรรทม เจ็บปวดรวดร้าว จากอาการเลือดตกในเกล็ดสีพระชนม

รัสบูตินสามารถช่วยชีวิตอเล็กไซไว้ได้!

ปริศนาที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้คือ เขารักษาอาการขององค์รัชทายาทได้อย่างไร?

บางคนมั่นใจว่า เขาใช้วิธีสะกดจิต

บางคนแย้งว่า เป็นเพราะเหตุบังเอิญ

แต่ จะอธิบายเหตุบังเอิญได้อย่างไร ในเมื่อการรักษาเยี่ยวยานนั้นเป็นไป อย่างได้ผลตลอดระยะเวลายาวนานถึง 12 ปี เรียกว่า ถ้าเจ้าชายน้อยมีแผลครั้งใด รัสบูตินก็สามารถช่วยไว้ได้ทุกครั้ง

ซารีนาทรงเชื่อมั่นว่ารัสบูตินได้รับ พลังอำนาจพิเศษจากเทพเจ้า พระนางจึงทรงเชิญให้เขาเข้ามา พำนักอยู่ในพระราชฐานชั้นใน เพื่อดูแลถวายการรักษาอเล็กไซอย่างใกล้ชิด

และ นี่เองที่ทำให้รัสบูตินได้มีโอกาส คลุกคลีกับสาวสุรพุก่านั่นแห่งพระราชวัง จนกลายเป็นชาวสี่ล้ออื้อฉาวถึงสัมพันธ์สาวู้ที่เขาติดต่อเหล่านางชาหลวง ตลอดจนจนเจ้าหญิง และแม้กระทั่งซารีนากับอเล็กซานดรา ก็มีไต่เวน!

ยิ่งไปกว่านั้น รัสเซียได้เข้าร่วม ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ใน ค.ศ. 1914 พระเจ้าซาร์ทรงเห็นความสำคัญ ของศึกครั้งนี้ จึงทรงออก ร่วมในการบัญชาการ เป็นเหตุให้ต้องเห็นทางพระ ราชวัง เปิดโอกาสให้รัสบูตินได้กระทำการบัดสีต่างๆ ได้ตามอำเภอใจ

หนัก ขึ้น ด้วยในขณะนั้น เขาเป็นที่โปรดปรานของ ซารีนาน้อย่างยิ่ง อีกทั้งพลังสายตาอันแข็งแกร่งกล้าของเขา ก็ยังสยบผู้คนให้ตกอยู่ใต้ อำนาจได้อีกด้วย

นับเป็นก้าวอย่างที่ราชวงศ์โรมานอฟ ถึงจุดเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว

ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า

“พระ ราชินีทรงคิดว่า พระเจ้าได้สื่อสารกับ พระราชวงศ์โดยผ่านทางรัสบูติน เมื่อเขาพูดถึงสิ่งใด พระนางก็จะทรง ปฏิบัติตามโดยไม่รอช้า ดังนั้น เมื่อรัสบูตินแนะนำให้ตั้ง ใคร่ดำรงตำแหน่งสูงๆ หรือขับไล่ผู้หนึ่งผู้ใดให้พ้นไปเสียจากวัง พระนางก็จะทรงทำตาม คำแนะนำของเขาทันทีที่เขา จึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในพระราชวัง”



ความ เหิมเกริมของรัสเซียทำให้เชื้อพระ วงศ์และข้าราชการกลุ่มหนึ่งไม่อาจทนต่อไปได้ โดยเฉพาะเจาชาย ยูสโซปอฟ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้มั่งคั่งที่สุดองค์หนึ่ง เจาชายจึงทรงวางแผนกับผู้ใกล้ชิดหลวงรัสเซียให้มาเยื่อนวังของพระองค์ใน นครเซนต์ปีเตอรัสเบิร์ก แล้วล่อให้เขาลงไปยังห้องใต้ดิน จากนั้นก็ให้รัสเซียตีมันไว้นั้นเยี่ยมที่ทรงเก็บไว้ และกินแบ่งราดคริมอันโอชะ หากทว่าทั้งอาหารและไว้นี้ได้เจือปนไซยาไนด์ เพียง ขนาดขนาดธรรมดาได้ถึงสิบคนสบายๆ

แต่รัสเซียไม่ธรรมดา ทั้งตีมันทั้งกินสารพิษ ร้ายเข้าไปแล้วก็ยังมีทีท่าปกติ ยูสโซปอฟ แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง นี่ต้องเป็นอำนาจของปีศาจรายแน่ๆ ด้วยความโกรธและตกใจ เจาชายจึงชักปืนรีวอลเวอร์ ออกมากระหน่ำยิงรัสเซียจนล้มคว่ำ แน่ใจว่าหนั้นนักบวชชั่วคงตายแน่นอน ยูสโซปอฟเข้าไปก้มดูร่างที่นอนนิ่งอยู่ หากทว่าร่างนั้นกลับลืมตา จ้องมึงทั้งพลางคำราม “แกโอบัดชบ” ยูสโซปอฟตระหนกสุดขีด แล้ววิ่งขึ้นบันไดรองบัน “มันไม่ตาย! มันยังมีชีวิต!”



ไม่ เพียงแต่จะพองร่างตัวเองขึ้นได้ แต่รัสเซียยังสามารถเดินโซซัดโซเซ ออกไปยังสนามหน้าวัง โดยมีกลุ่มผู้วางแผนฯ วิ่งไล่ระดมยิงตามหลัง อย่างบาคลิ่ง แดกกระสุนปืนไม่อาจปลิดชีพ ของนักบวชผู้มีพลังจิตนี้ได้ สุดท้ายเมื่อไม่รู้จะ ทำฉันใด เหล่าเพชรฆาต จำเป็นจึงจับร่างของรัสเซียโยนลง ในแม่น้ำเนวาที่ไหล ผ่านนครเซนต์ปีเตอรัสเบิร์ก อากาศที่หนาวจัดทำให้น้ำ บางส่วนกลายเป็นน้ำแข็ง

ยาพิษและกระสุนปืนไม่ระคายเคืองแก่วิทยา แต่เขาตายเพราะจมน้ำ!

ข่าว ความตายอย่างมหัศจรรย์ของรัสเซียแพร่กระจายไปทั่วอาณาจักร สร้างความโศกศัลย์แก่อเล็กซานดราซึ่งนั่ง นอกจากนี้ยังทรงหวั่นไหวอย่างยิ่ง เนื่อง จากก่อนหนการตายไม่นานนัก นักบวชผู้หายบาได้เขียนบันทึกสั้นๆ ถึงพระองค์ไว้ว่า “ขอให้ทรงรับรู้ว่า ถ้าหากเชื้อพระวงศ์ใดทำให้หม่อมฉันตาย พระ องค์และครอบครัวจะต้องสิ้นพระชนม์ภายในสองปี จากฝีมือของประชาชนรัสเซีย” เกรกอรี รัสเซีย มีนาคม 1917 ไมถึง 3 เดือนหลังการตายของรัสเซีย กระแสแห่งการปฏิวัติหลังไหลเขามาสูนครหลวงของรัสเซีย ขบวนการชาวนาและคนงานอุตสาหกรรมแห่กันเข้ามาถวายฎีกาปรับปรุงระบบการบริหาร ประเทศ แต่องค์กรวังหลวงกลับต่อต้านด้วยอาวุธปืน ความจุลาจลุนวายบังเกิดขึ้น และผลสุดท้ายซาร์ก็จำต้องสละราชบัลลังก์ พระองค์และเชื้อพระวงศ์ถูกควบคุมตัวอย่างแข็งแรง และถูกนำไปกักขังไว้ ณ ไซบีเรียอันห่างไกลและกันดาร

โดย ซาร์นาและเจ้าหญิงทั้ง สองก็ได้แอบซ่อนทองและ อัญมณีเอาไว้ในพระภูษาเป็นอันมาก หากทว่าไม่รอดพ้นมือของทหารปฏิวัติซึ่งซีเมาและกักขฬะ

นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าเจ้าหญิงผู้ดงาม ไร่เดียวสาบวิสุทธิทั้ง 4 องค์ ก็ไม่รอดพ้นการย่ำยีทางเพศ จากทหารเหล่านั้นเช่นกัน!



นับเป็นชะตากรรมที่พลิกผันชีวิตอันสูงส่ง ลงมาต่ำสุดอย่างน่าสมเพชยิ่งนัก

เมษายน 1918 ครอบครัวราชวงศ์ โรมานอฟ ถูกนำไปไว้ในบ้านหลังหนึ่ง แถบภูเขาอูรัล ถึงตอนนั้นพระเจ้าซาร์ก็ทรง ได้แต่ฝากความหวังไว้กับพระเจ้า และไม่ได้ตระหนัก รู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ พระองค์ อีก บันที่กสุดท้ายของพระองค์คือ

“อากาศอบอุ่นและสบาย ไม่มีข่าวใดจากภายนอก”

ยาม ดึกของคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 1918 ครอบครัวโรมานอฟกับบริวาร และแพทย์ผู้ดูแล รักษา ทั้งหมดถูกปลุกขึ้นและนำตัวลงไปยังห้องใต้ดิน ตอหนากลุ่มนักโทษสูงศักดิ์ นายทหารผู้ควบคุมได้อ่านประกาศ

“ด้วยเหตุที่วงศาคณาญาติของท่านดำเนินการโจมตีไซเวียตรัสเซีย คณะกรรมการบริหารแห่งอูร์ล จึงตัดสินประหารท่าน”

แถวทหารเพชรฆาต 12 นาย ประทับปืนขึ้นยิงกราดยังกลุ่มนักโทษ พวกเขาวิ่งผล็อยราวใบไม้

ยู รอฟสกี ผู้ควบคุมการประหารก้าวเดินสำรวจ เจ้าชายน้อยอเล็กไซยังไม่สิ้นพระชนม์ ยูรอฟสกี ยกปืนพกขึ้นยิงองค์รัชทายาท 2-3 นัด ก็เป็นอันปิดฉากราชวงศ์โรมานอฟ

คำสาปของนักบวชอลัชชีผู้ทรงอำนาจจิตแรงกล้านั้น ได้สร้างความวิบัติแก่ราชวงศ์โรมานอฟอย่างน่าเศร้า และสยดสยองยิ่ง



แหล่งที่มา <http://atcloud.com/stories/71893>